

QUẦN CHÚNG CÔNG NHÂN VỚI VIỆC GIỚI THIỆU ĐẢNG VIÊN VÀO CẤP ỦY

TRẦN NGỌ

Bí thư đảng ủy Nhà máy cao su Sao vàng

Trong kỳ đại hội đảng bộ nhà máy vừa qua, chúng tôi đã tổ chức rộng rãi quần chúng công nhân nhà máy tham gia phê bình sự lãnh đạo của đảng bộ phê bình cán bộ, đảng viên, giới thiệu đảng viên ưu tú vào cấp ủy,...

Đối với chúng tôi, đây là một vấn đề mới mẻ. Tuy vậy, với ý thức quyết tâm xây dựng đảng bộ vững mạnh và chúng tôi gắn chặt công tác xây dựng Đảng với phong trào quần chúng trong nhà máy, từng cán bộ, đảng viên chúng tôi đã đi sâu tổ chức quần chúng thực hiện tốt những công việc nói trên. Thực tế, đây là một quá trình đảng bộ đấu tranh đảng bộ đấu tranh tư tưởng sâu rộng trong đảng viên và quần chúng, quá trình giáo dục và nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ của đảng viên và quần chúng công nhân đảng bộ với công tác xây dựng Đảng.

Trong Đảng, chúng tôi đã tổ chức nghiên cứu kỹ chủ trương đảng bộ động viên quần chúng giới thiệu đảng viên ưu tú vào cấp ủy, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên thông suốt về chủ trương; quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa và thấy rõ lợi ích thiết thực của việc này.

Lúc đầu, một số cán bộ, đảng viên chưa nhất trí với chủ trương nói trên. Có đồng chí cho quần chúng không hiểu công việc của đảng bộ, không sát cán bộ, nhất là các liên chi ủy viên và đảng ủy viên, nên khó tham gia ý kiến, có cán bộ lãnh đạo lo tập trung quần chúng làm việc này sẽ ảnh hưởng tới sản xuất, vvv...

Để giải quyết những băn khoăn, lo lắng đó, ngoài việc hướng dẫn các chi bộ, tổ đảng trao đổi bản dự thảo báo cáo của Đảng ủy trước đại hội, chúng tôi đã chỉ đạo chặt chẽ trao đổi kỹ phần Cương lĩnh chung

trong Điều lệ Đảng, về những nguyên tắc, phương châm xây dựng Đảng, về nhiệm vụ đảng viên ,...nhằm làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ đây biện pháp tích cực để mở rộng dân chủ, tăng cường tập trung trong Đảng, tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa đảng bộ và quần chúng công nhân, là việc làm phù hợp với lợi ích, nguyên tắc của Đảng và đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng, thiết thực tăng thêm sức chiến đấu của đảng bộ.

Đồng thời, chúng tôi cũng trao đổi về quan điểm quần chúng trong công tác xây dựng Đảng, giúp cán bộ, đảng viên thấy được vai trò của quần chúng trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng. Quần chúng có thể phê bình công việc của đảng bộ, phê bình cán bộ đảng viên và giới thiệu những cán bộ, đảng viên ưu tú vào cấp ủy, vì chính quần chúng là người thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng bộ trong nhà máy, trực tiếp chịu sự lãnh đạo của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, chúng tôi đã cùng nhau xác định rõ thái độ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc vận động và tổ chức quần chúng tích cực tham gia ý kiến với đảng bộ. Đây là sự thể hiện cụ thể quan điểm quần chúng và ý thức của cán bộ, đảng viên.

Đi đôi với việc chuẩn bị ở trong Đảng, đảng ủy chúng tôi đã phân công nhau đi sâu xuống các phân xưởng để truyền đạt chủ trương trên cho quần chúng. Ngay từ lúc đầu, quần chúng công nhân nhà máy chúng tôi đã nhiệt liệt hưởng ứng, vì trong nhiều năm nay, tinh thần làm chủ của anh chị em đã được phát huy trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất và trên các mặt hoạt động khác. Do đó, vấn đề cấp thiết đối với quần chúng là phải tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngoài Đảng, trước hết là cán bộ công đoàn và thanh niên ở các phân xưởng và tổ sản xuất, nhằm phát huy vai trò nòng cốt của số anh chị em này trong quần chúng. Chúng tôi đã giúp anh chị em nhà máy nắm vững mục đích, ý nghĩa và phương pháp thực hiện chủ trương trên, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức

quần chúng đối với công tác xây Đảng và bảo vệ đngr, tích cực phát huy chức năng giáo dục, động viên và tổ chức quần chúng hăng hái tham gia ý kiến xây dựng đảng bộ.

Việc chuẩn bị trong quần chúng đòi hỏi phải làm cụ thể và sâu kỹ hơn. Trong các cuộc họp chung của quần chúng, chúng tôi rõ mục đích, ý nghĩa của việc làm này, giúp quần chúng thấy rõ lợi ích tinh thần và vật chất của từng coogn nhân hàng ngày hàng giờ chúng tôi gắn chặt với sự lớn , mạnh của Đảng. Phê bình công việc của đảng bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú làm người lãnh đạo của đảng bộ, đồng thời cũng là người lãnh đạo phong trào sản xuất trong nhà máy,... là việc làm thiết thực tăng cường sức mạnh của đảng bộ. Đảng của giai cấp, nên quần chúng công nhân phải coi đây là một nghĩa vụ quyền lợi của mình, phải làm việc đó một cách thường xuyên.

Đi đôi với việc trên, chúng tôi đã trình bày rõ tiêu chuẩn của từng loại cấp ủy viên, từ chi ủy đến đảng ủy. Vận dụng vào điều kiện của nhà máy, chúng tôi nêu lên bốn tiêu chuẩn cụ thể của cấp ủy viên như sau: có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu trong lao động sản xuất, công tác và trong việc chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; thật sự dân chủ và có quan hệ tốt với quần chúng ; có trình độ và năng lực chỉ đạo thực hiện. Chúng tôi còn nêu rõ yêu cầu cụ thể đối với từng cấp để quần chúng dễ tham gia ý kiến . Ví dụ: yêu cầu thư tư đối với việc một chi ủy viên là hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi mình phụ trách; song đối với một đảng ủy viên, đòi hỏi phải có năng lực quán xuyến công việc chung của nhà máy, có kinh nghiệm về công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện,v.v...

Việc trao đổi và giới thiệu cụ thể được tổ chức trong từng bộ phận công tác, từng tổ sản xuất. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các chi bộ, các công đoàn bộ phận hoặc tổ công đoàn phát huy vai trò chủ động của mình trong việc hướng dẫn quần chúng tham gia ý kiến.

Dựa vào báo cáo tổng kết công tác trong năm của Đảng ủy và những tiêu chuẩn cấp ủy viên được trình bày trên đây, quần chúng phê bình sự lãnh đạo của cấp ủy, phê bình ưu điểm và khuyết điểm của từng caopsuyr viên; đồng thời xem xét và giới thiệu với đảng bộ những cán bộ, đảng viên ưu tú có thể tham gia cấp ủy. Mỗi ý kiến của quần chúng nêu lên về một đồng chí đảng viên nào đó đều được tranh luận, phân tích rõ lý lẽ và xác minh cụ thể để đạt tới sự nhất trí chung của tổ. Trong khi xem xét và phê bình đối với chi ủy viên, quần chúng đã nhấn mạnh về các mặt tinh thần gương mẫu trong lao động sản xuất, công tác và chấp hành chính sách phát huy dân chủ tập thể và phẩm chất đạo đức cách mạng; đối với đảng ủy viên, ngoài những điểm trên, quần chúng đã góp nhiều ý kiến về mặt năng lực công tác và kinh nghiệm lãnh đạo, tổ chức quần chúng thực hiện.

Qua thực tế, chúng tôi thấy những ý kiến của quần chúng phê bình đồng chí này hay đồng chí khác chúng đều đúng. 80% số đồng chí được quần chúng giới thiệu tham gia chi ủy phù hợp với dự kiến của các chi bộ. Trường hợp khác nhau thường là do quần chúng giới thiệu nhiều, tổ đảng giới thiệu ít hoặc ngược lại.

Trong việc bầu liên chi ủy và đảng ủy nhà máy, chúng tôi cũng áp dụng phương pháp trên. Lúc đầu, chúng tôi chỉ đạo một chi bộ tổ chức lấy ý kiến của quần chúng ngoài Đảng từ cán bộ tổ trưởng công đoàn hoặc tổ sản xuất trở lên và của một số công nhân nhiều tuổi, làm việc lâu năm ở nhà máy, am hiểu tình hình cán bộ. Tuy cũng đạt kết quả tốt, song chúng tôi thấy dù bầu cử cấp ủy nào cũng cần tranh thủ lấy ý kiến quần chúng công nhân. Có như vậy mới thật sự phát huy tinh thần làm chủ của đông đảo chúng tôi, nêu cao ý thức trách nhiệm của quần chúng đối với việc xây dựng, bảo vệ Đảng, làm cho quần chúng hiểu rõ người lãnh đạo của mình, tăng cường được mối liên hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo và quần chúng; đồng thời, tăng thêm ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh

đạo đối với Đảng và đối với quần chúng, vì họ là người do quần chúng đưa lên để phục vụ lợi ích của quần chúng.

Dựa vào những ý kiến của quần chúng, các tổ đảng và chi bộ lại tiếp tục nghiên cứu, phân tích ưu điểm khuyết điểm của từng đồng chí, cuối cùng tổ đảng hoặc chi bộ quyết định giới thiệu những người ứng cử vào chi ủy hoặc đảng ủy của đơn vị mình.

Tại đại hội đảng viên ở chi bộ hoặc đại hội đại biểu đảng bộ, quần chúng công bố danh sách ứng cử viên do tổ đảng hoặc chi bộ giới thiệu và danh sách những người được quần chúng giới thiệu vào cấp ủy. mỗi người trong danh sách trên đều ghi rõ được bao nhiêu người (đảng viên, quần chúng) và bao nhiêu đơn vị (tổ đảng, tổ sản xuất) giới thiệu để đại hội tham khảo. Và sau cùng, chúng tôi lại công bố kết quả bầu cử ở những đại hội nói trên với quần chúng.

Qua việc làm trên đây, quần chúng đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cốt cán từ tổ sản xuất trở lên, thắt chặt thêm mối liên hệ giữa đảng bộ và quần chúng, làm cho đảng bộ phát huy được vai trò lãnh đạo trên các mặt hoạt động ở xí nghiệp, đẩy phong trào sản xuất trong nhà máy lên một bước mới.

Trước hết, việc làm trên đây đã thật sự phát huy được tinh thần làm chủ của đảng viên và quần chúng trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, nêu cao chất lượng sinh hoạt chính trị trong đảng bộ và trong quần chúng. Đây là một quá trình tự phê bình của cán bộ từ trên xuống dưới. Nhờ có sự phê bình và giới thiệu của quần chúng việc bầu cử các chi ủy, liên chi ủy và đảng ủy trong đảng bộ chúng tôi chứng tỏ rằng càng phát động được tư tưởng của đông đảo đảng viên và quần chúng thì càng tập trung được trí tuệ của quần chúng vào việc củng cố và xây dựng đảng bộ. Nhờ mở rộng dân chủ như vậy, chúng tôi đã tạo nên được không khí thoải mái, nhẹ nhàng về mặt tinh thần, cấp trên và cấp dưới thông cảm với nhau, lãnh đạo và quần chúng cũng hiểu nhau hơn. Sự

chuyển biến về tinh thần đó đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất và công tác trong nhà máy.

Hai là, đội ngũ cốt cán lãnh đạo trong nhà máy được kiện toàn và thật sự được quần chúng tín nhiệm. Những đồng chí được bầu cử vào cấp ủy lần này đã bảo đảm đủ các tiêu chuẩn đức, tài, phiếu bầu được tập trung cao độ. Lần này, chúng tôi đã tránh được hiện tượng gò ép vào cấp ủy. Các đồng chí cấp ủy viên thật sự được đảng viên và quần chúng suy tôn làm người lãnh đạo của họ.

Do đó, đồng chí được bầu cử thấy phần khởi, thoải mái một lòng một dạ chăm lo công tác làm sao khỏi phụ lòng tín nhiệm của đảng viên và quần chúng; những đồng chí không được bầu cũng thấy được mặt yếu của mình để có phương hướng sửa chữa tiếp tục phấn đấu vươn lên. Sự hoạt động của các cấp ủy được đều tay hơn, các đồng chí đó đều chung sức gắng vác công việc của đảng bộ, kết thành một khối vững mạnh. Quan hệ giữa các đồng chí đó với quần chúng càng thêm khăng khít hiểu biết nhau hơn, thật sự phát huy được vai trò tiên phong và sự lãnh đạo của mình đối với quần chúng.

Ba là, cán bộ đảng viên nâng cao được quan điểm quần chúng và phương pháp công tác đi đường lối quần chúng trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng. Thực tế càng làm cho chúng tôi hiểu sâu sắc rằng chỉ khi nào mình làm việc vì quần chúng, tin ở quần chúng, hòa mình với quần chúng...thì mới được quần chúng tín nhiệm và ủng hộ. Qua sự phê bình của quần chúng, những hiện tượng ngang bướng, phát biểu vô tổ chức, coi thường quần chúng ...của một số đảng viên đã giảm rõ rệt. Đảng viên càng thấy rằng muốn củng cố đảng bộ vững mạnh, nhất thiết phải có sự giám sát và phê bình thường xuyên của quần chúng, càng tin tưởng và sự đúng đắn của phương châm để làm tốt công tác xây dựng đảng.

Bốn là, ý thức trách nhiệm của quần chúng đối với công tác xây dựng, bảo vệ Đảng được nâng cao; các tổ chức quần chúng được củng cố

vững mạnh. Qua việc làm trên, quần chúng thấy Đảng thật sự tin tưởng ở họ. Việc làm đó đã cổ vũ họ cố gắng phấn đấu để xây dựng xứng đáng với lòng tin ấy. Quần chúng càng thêm chúng tôi gắn bó với tổ chức của mình. Việc phê bình sự lãnh đạo của Đảng, phê bình khuyết điểm của cán bộ, đảng viên cũng đã giúp quần chúng liên hệ đến những thiếu sót của mình trong việc thực hiện các chủ trương của đảng bộ. Quần chúng cũng thấy được là mình là người chủ động mọi hoạt động của nhà máy. Hăng hái công tác và sản xuất, tích cực thực hiện các chủ trương của đảng bộ là thiết thực tham gia xây dựng đảng bộ.

Để phát huy những kết quả bước đầu trên đây, đảng bộ chúng tôi sẽ đưa vào nền nếp, quy định thành chế độ sinh hoạt việc tổ chức quần chúng phê bình sự lãnh đạo của Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên giới thiệu người tốt với chi bộ và giới thiệu đảng viên ưu tú vào cấp ủy.